

Tập tài liệu nhỏ này được thực hiện để cung cấp thông tin cho quý vị về Các Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng (School Community Council, viết tắt SCC).

Hội đồng Giáo dục vùng Durham (Durham District School Board) động viên quý vị nghĩ đến việc làm thành viên của Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng của trường con quý vị.

Sự hợp tác của quý vị thì thiết yếu để cùng làm việc nhằm cải thiện cho việc học của học sinh.

Ủy ban đặc trách về Sự Tham gia của Phụ huynh là gì (Parent Involvement Committee)?

Ủy ban đặc trách về Sự Tham gia của Phụ huynh là một ủy ban cấp vùng hỗ trợ cho các SCC bằng cách cung cấp các nguồn giúp đỡ và phát triển nghiệp vụ chuyên môn. Ủy ban bao gồm các đại diện phụ huynh từ các SCC trong toàn Hội đồng Giáo dục vùng Durham, các ủy viên giáo dục, các thành viên cộng đồng, nhân viên của trường và của Hội đồng Giáo dục.

Nghĩ đến việc trở thành một thành viên của Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng của trường con quý vị?

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi cho hiệu trưởng của trường con quý vị hay liên lạc với thanh tra giáo dục đặc trách các SCC.
(905) 666 - 5500

Các trang mạng tài liệu thông tin dành cho Phụ huynh:

www.durham.edu.on.ca

(Chọn mục Parent Resources & sau đó chọn phần School Community Councils)

www.edu.gov.on.ca

www.edu.gov.on.ca/abc123

www.eqao.com

www.ontarioparentcouncil.org



Xin cảm ơn:

*Durham District School Board
Parent Involvement Committee*

School Community Councils
— Parents Supporting School Success —



**Một Cách Tuyệt Vời
Để Tham Gia Vào
Nhà Trường Của Con Quý Vị.**

Các thắc mắc mà quý vị có thể có về Các Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng

Một Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng (School Community Council) là gì ?

Hội đồng Trường học cấp Cộng đồng (được gọi là SCC) là một nhóm các phụ huynh, nhân viên nhà trường và các thành viên cộng đồng cùng làm việc với hiệu trưởng để hỗ trợ cho học sinh của trường.

SCC hoạt động những gì?

Các SCC hỗ trợ cho sự thành tựu của học sinh bằng cách cố vấn cho hiệu trưởng của trường về tất cả các vấn đề có liên quan đến trường. Các SCC truyền đạt thông tin đến phụ huynh về các vấn đề cụ thể của nhà trường. [Ví dụ như Chương trình Ăn dặm Lành mạnh (Healthy Snacks Program)]

Trường của con tôi có một SCC hay không?

Có, mỗi trường công lập tại Ontario đều có một SCC.

SCC gặp nhau thường xuyên như thế nào?

Các SCC gặp nhau ít nhất bốn lần trong một niên học, nhưng nhiều nơi họp thường xuyên hơn.

Tôi có thể dự các cuộc họp của SCC hay không?

Có, tất cả các cuộc họp đều mở rộng cho công chúng tham dự, nhưng quý vị phải là thành viên của SCC để có quyền bỏ phiếu. Hãy gọi cho hiệu trưởng của trường con quý vị để biết ngày họp kế tiếp của SCC của quý vị.

Làm thế nào để tôi trở thành một thành viên của SCC ?

Điền mẫu đề cử và gửi lại cho hiệu trưởng vào đầu niên học. Các cuộc bầu chọn hội viên phụ huynh, nếu cần thiết, sẽ được tổ chức trong tháng đầu tiên của niên học.



Tôi phải làm gì nếu tôi là một thành viên của SCC ?

Quý vị nên sắp xếp để tham dự tất cả các cuộc họp của SCC trong năm và tham gia trong việc làm quyết định được tiến hành bởi SCC. Đồng thời, nhiều SCC gây quỹ để hỗ trợ cho trường và cho các sáng kiến của SCC

Tôi có lợi gì khi tham gia trong SCC tại trường của con tôi?

Các thành viên của SCC biết được những gì đang diễn ra tại trường. Các thành viên cũng có tiếng nói trong việc cố vấn cho hiệu trưởng về các vấn đề của trường. Các hiệu trưởng thường xuyên liên lạc với SCC.

Các SCC có thật sự tạo được ảnh hưởng tại nhà trường hay không?

Các SCC được tổ chức và hỗ trợ cho các chương trình như:

- Các đêm Gia đình Đọc, Viết & Học toán
- Các chương trình đọc sách tại nhà
- Các chương trình Điểm tâm và Ăn dặm Lành mạnh
- Các đề án gây quỹ cho trường

Các SCC có thể cố vấn cho hiệu trưởng và cho Hội đồng Giáo dục về một số các vấn đề khác nhau bao gồm:

- Sự thành tựu của học sinh
- Nội Quy Nhà trường
- Các chính sách của Hội đồng Giáo dục có ảnh hưởng đến học sinh (như các trang bị ngoài sân chơi của trường)
- Việc sử dụng tiền lời có được từ các buổi gây quỹ

